

## **DẪN VÀO THÁNH LỄ**

Kính thưa Cộng đoàn! Với lòng nhiệt thành yêu mến Thiên Chúa, Chúa Giêsu không thể chấp nhận được cảnh tượng bát nháo diễn ra nơi đền thờ của Chúa Cha. Người đã biểu lộ uy quyền của Con Thiên Chúa, bằng việc dùng roi xua đuổi bọn con buôn với tiền bạc, chiên bò, chim câu..ra khỏi đền thờ. Người tẩy uế đền thờ của Chúa Cha và khẳng định rằng: Từ nay việc thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa, sẽ phải được cử hành trong Đền Thờ mới, là thân xác Phục Sinh của Người, và tồn tại mãi mãi, thay cho sự thờ phượng tại đền thờ Giêrusalem bằng gỗ đá, chỉ có tính tạm thời và sẽ bị phá hủy sau này. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thay đổi cách thờ phượng Thiên Chúa cho xứng hợp với ý thức mới là trong tinh thần và chân lý. Giờ đây chúng ta hãy gạn lọc tâm hồn bằng việc thống hối ăn năn để xứng đáng cử hành Thánh Lễ.

## **CA NHẬP LỄ** (Tv 24,15-16)

Mắt tôi nhìn Chúa không biết mỏi vì chính Người sẽ gỡ chân tôi khỏi dò lưới.  
Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương con, vì thân này bơ vơ cùng khổ.

## **LỜI NGUYỆN NHẬP LỄ**

### **BÀI ĐỌC I** ( Xh 20:1-17 )

#### **Bài trích sách Xuất hành.**

Ngày ấy, trên núi Xi-na-i, Thiên Chúa phán tất cả những lời sau đây:  
“Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của người, đã đưa người ra khỏi đất Ai-cập, khỏi cảnh nô lệ. Người không được có thần nào khác đối nghịch với Ta. Người không được tạc tượng, vẽ hình bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. Người không được phủ phục trước những thứ đó mà phụng thờ : vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của người, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi của cha ông. Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn đời. Người không được dùng danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người, một cách bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. Người hãy nhớ ngày sa-bát, mà coi đó là ngày thánh. Trong sáu ngày, người sẽ lao động và làm mọi công việc của người. Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, Thiên Chúa của người. Ngày đó, người không được làm công việc nào, cả người cũng như con trai con gái, tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở trong thành của người. Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng nên trời đất, biển khơi, và muôn loài trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày thứ bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc phúc cho ngày sa-bát và coi đó là ngày thánh. Người hãy thờ cha kính mẹ, để được sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của người, ban cho người. Người không được giết người. Người không được ngoại tình. Người không được trộm cắp. Người không được làm chứng gian hại người. Người không được ham muốn nhà người ta, người không được ham muốn vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta.”

**Đó là lời Chúa**

### **ĐÁP CA** ( Tv 18, 8. 9. 10)

**Đáp:** Lạy Chúa, Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

1. Luật pháp Chúa quả là hoàn thiện, bổ sức cho tâm hồn.  
Thánh ý Chúa thật là vững chắc, cho người đại nên khôn.

2. Huân lệnh Chúa hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.  
Mệnh lệnh Chúa xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.

3. Lòng kính sợ Chúa luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.  
Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.

### **BÀI ĐỌC II** (1Cr 1, 22-25)

#### **Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Corintô.**

Thưa anh em, trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp, Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

**Đó là lời Chúa**

### **Câu Xướng Trước Phúc Âm:** ( Ga 3, 16)

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,  
để ai tin vào Con của Người thì được sống muôn đời..

### **PHÚC ÂM** (Ga 2: 13-25 )

#### **Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan**

Gần đến lễ Vượt Qua của người Do-thái, Đức Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem. Người thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu: “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” Các môn đệ của Người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do-thái hỏi Đức Giê-su: “Ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế ?” Đức Giê-su đáp: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.” Người Do-thái nói: “Đền Thờ này phải mất bốn mươi sáu năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao?” Nhưng Đền Thờ Đức Giê-su muốn nói ở đây là chính thân thể Người. Vậy, khi Người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại Người đã nói điều đó, họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giê-su đã nói.

Trong lúc Đức Giê-su ở Giê-ru-sa-lem vào dịp lễ Vượt Qua, có nhiều kẻ tin vào danh Người bởi đã chứng kiến các dấu lạ Người làm. Nhưng chính Đức Giê-su không tin họ, vì Người biết họ hết thảy, và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính Người biết có gì trong lòng con người.

**Đó là lời Chúa**

### **CA HIỆP LỄ** ( Ga 4,13-14)

Chúa nói : “Ai uống nước tôi cho, thì nơi người ấy,  
ước đó sẽ trở thành một mạch nước chảy vọt, mang lại sự sống đời đời.”

## LỜI NGUYỆN CHUNG.

**Chủ tế:** Anh chị em thân mến! Chúng ta cùng chúc tụng Thiên Chúa là Cha toàn năng và vĩnh cửu với tấm lòng tạ ơn và dâng lời nguyện xin.

+ **CD:** Lời Chúa là nguồn sống, nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.

1. Lạy Chúa, xin hướng dẫn đoàn con mà Chúa đã quy tụ lại nơi Đức Kitô. Xin cho chúng con được bước đi hằng ngày theo Ngài, Đấng tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa Cha cho chúng con
2. Lạy Chúa, Xin ban cho mọi người trên thế giới ân sủng để nhận ra tình yêu của Thiên Chúa và sức mạnh để yêu thương chính mình. Xin cho việc thực hiện nhân phẩm và công lý cho tất cả mọi người được thể hiện.
3. Lạy Chúa, Xin Ngài ban Thánh Thần xuống chiếu soi sáng tâm hồn của những dự tòng. Xin cho cộng đoàn chúng con biết đón nhận và nâng đỡ họ, hầu được kết hợp với Chúa, canh tân niềm vui và ân sủng trong đời sống.
4. **(Lời cầu theo ý nguyện riêng của các Cộng đoàn.)**

**Chủ tế:** Lạy Thiên Chúa từ bi và nhân hậu, Chúa luôn dang tay cứu giúp, tiêu diệt quyền lực sự dữ và thanh tẩy tâm hồn mọi người chúng con. Xin đoái nhìn đến những người dự tòng muốn được trở thành con cái Chúa qua bí tích rửa tội, Xin giải thoát họ khỏi gánh nặng tội lỗi và xiềng xích của sự dữ và ban cho họ có sức mạnh để sống với Chúa. Xin cho họ luôn vui vẻ và bình an để phụng sự Chúa mãi mãi trong tâm tình chúc tụng và tạ ơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Giê su Chúa chúng con.

## Lịch phụng vụ trong tuần

### 4/3 Tm Thứ Hai Tuần IV Mùa Chay.

Bđ1: 2 V 5,1-15a

P Â: Lc 4,24-30

### 5/3 Tm Thứ Ba Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: Đn 3,25.34-43

P Â: Mt 18,21-35

### 6/3 Tm Thứ Tư Tuần V Mùa Chay

Bđ1: Đnl 4,1.5-9

P Â: Mt 5,17-19

### 7/3 Tm Thứ Năm Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: Gr 7,23-28

P Â: Lc 11,14-23

### 8/3 Tm Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: Hs 14,2-10

P Â: Mc 12,28b-34

### 9/3 Tm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay.

Bđ1: Hs 6,1-6

P Â: Lc 18,9-14

### 10/3 Tm CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Bđ1: 2 Sb 36,14-16.19-23

Bđ2: Ep 2,4-10

P Â: Ga 3,14-21

## CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

四旬節第3主日 B 年

### Mùa Chay - Chia Sẻ Yêu Thương

“Ông lấy đầu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế?”  
“Các ông cứ phá huỷ Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”  
(Ga 2.18-19)



Chúa Giê-su dùng roi đuổi những người bán buôn trước Đền Thờ  
Tranh của Giotto di Bondone, Thế kỷ 14

**PHỤNG VỤ LỜI CHÚA NĂM B**  
**3.3.2024**